



ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕
จังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับทราบกรอบการดำเนินการ และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด

เพื่อให้การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ ซึ่งกำหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒/๑ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จึงออกประกาศแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนา และสามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในระดับฐานราก และ/หรือการกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และพยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ

๒. ลักษณะประเภทโครงการ ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๒.๑ พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า

๒.๒ ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม

๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

๒.๔ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้ โครงการจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

/๓. ผู้เสนอ...

๓. ผู้เสนอโครงการ

๓.๑ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี

๓.๒ กรณีเป็นโครงการที่เสนอโดยกลุ่ม/องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เช่น ภาคประชาสังคม

เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น กลุ่ม/องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีการจัดส่งคค็องหรือเกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ หรือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรีควรสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการของกลุ่ม/องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินโครงการและภาระหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชนที่มีต่อข้อเสนอโครงการ อาทิ สัดส่วนของเงินร่วมจ่ายหรือสมทบ การบำรุงรักษาเครื่องมือ พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชนว่าจะสามารถดำเนินโครงการที่เสนอได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับรอบแผนงาน หรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๔. แผนการดำเนินงาน ปฏิทินและกำหนดจัดส่งข้อเสนอโครงการ (จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินและขั้นตอนการเสนอโครงการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ)

หน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ โปรดสอบถามมายังสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๗ ต่อ ๑๑๒๒๓ หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ str_2536@hotmail.com และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๓๓ หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ss_0023.3@hotmail.com สำหรับรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี www.singburi.go.th>>ข่าวสารความเคลื่อนไหว>>ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน>>โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชัยชาญ สิทธิวิจิธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี